

ขั้นตอนการขอบูรณปฏิสังขรณ์และขอยกวัดร้างนั้นขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา วัดกุ้เสี้ยว ตำบลตูใต้ อำเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน		นัตรังวัด 14 ธ.ค. 2563

ขั้นตอนการขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้าง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1	ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งใดให้เป็นวัดที่พระภิกษุอยู่จำพรรษาได้ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด		
2	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและหลักฐาน แล้วขอความเห็นจากเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัด	5 วัน	กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
3	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เสนอคำขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด	5 วัน	การขอรับพระราชทาน วิสุงคามสีมา และการยกวัด ร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่
4	ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอคำขอไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามลำดับ	10 วัน	จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙
5	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอคำขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างต่อมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา	15 วัน	***** ระยะเวลาดำเนินการจริง
6	เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเป็นหนังสือ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด	10 วัน	อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ระยะเวลา การพิจารณาให้ความ เห็นชอบ ของแต่ละลำดับ
7	ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเป็นหนังสือ	5 วัน	ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้

ขั้นตอนการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1	ผู้มีความประสงค์จะบูรณะวัดร้างให้ยื่นคำขอยไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมหลักฐาน		<p>กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทาน วิสุงคามสีมา และการยกวัด ร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่ จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ***** ระยะเวลาดำเนินการจริง อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ระยะเวลา การพิจารณาให้ความ เห็นชอบ ของแต่ละลำดับ ระยะเวลาการพิจารณา ออกตรวจสภาพวัดร้าง ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้</p>
2	ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอความเห็นจากเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัด	5 วัน	
3	ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เสนอคำขอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด	5 วัน	
4	ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอคำขอยไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	10 วัน	
5	เมื่อเอกสารมาถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะทำการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนวัดร้าง และการจัดประโยชน์	15 วัน	
6	นำเสนอเจ้าคณะใหญ่เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์สภาพวัด	10 วัน	
7	ออกตรวจสภาพวัดร้าง	5 วัน	
8	นำเสนอสมเด็จพระพุฒาจารย์ พิจารณากลับกรอง	5 วัน	
9	นำเสนอมหาเถรสมาคม ให้ความเห็นชอบ	15 วัน	
10	จัดทำใบประกาศยกวัดร้างฯ	5 วัน	
11	ส่งใบประกาศยกวัดร้างฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่งวัดต่างๆ และส่งสำเนาใบประกาศให้เจ้าคณะจังหวัด	10 วัน	
12	ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยกวัดร้างฯ แก่ผู้ขอ และเจ้าคณะจังหวัดทราบ	5 วัน	
13	ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ทราบเจ้าคณะจังหวัด	5 วัน	
14	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศเรื่องการยกวัดร้างนั้นขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาในราชกิจจานุเบกษา	10 วัน	
15	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำรายชื่อวัดขึ้นทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา	1 วัน	
16	เจ้าคณะผู้ปกครอง แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส และแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามลำดับ		